



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพร. กองบริการงานอนุญาต โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๖๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๓๘๗๖

ที่ อก ๐๕๐๔/ว ๓๕๓๘

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ให้ยกเลิกสัญญาว่าด้วยการทำเหมืองและหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาว่าด้วยการทำเหมือง
สำหรับการพิจารณาคำขอประทานบัตรภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๘๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้บรรดากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือสิ่งที้ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่ง ที้ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในขณะที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยังไม่ได้ออกระเบียบหรืออนุบัญญัติว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการออกประทานบัตร โดยให้ใช้ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจากอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ผู้ถือประทานบัตรต้องมีการวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก มีการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ตลอดจนวางแนวทางการตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ประกอบการให้เป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยเข้มงวด รุนแรงอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการจนเกินควรในการต้องวางเงินสดหรือหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาว่าด้วยการทำเหมืองตามประทานบัตร จึงให้ยกเลิกการจัดทำบันทึกคำรับรองเกี่ยวกับการจัดทำหลักฐานทุนทรัพย์ สัญญาว่าด้วยการทำเหมืองตามประทานบัตรหรือประทานบัตรชั่วคราว และหนังสือคำประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งกำหนดไว้ตามแบบแนบท้ายระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตก่อนที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวไปจนกว่าประทานบัตรจะครบกำหนดสิ้นอายุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(นายวิษณุ ทัพเทียบ)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่